



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑. ๕๗.

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือพลีราษฎร์ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด งามเวียงรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com , www.bangkok.go.th , [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 21/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ กำชับเทศกิจ กวดขันสถานประกอบการที่ได้รับผ่อนปรนตามประกาศฯ ฉบับที่ 18
- ☺ คณะผู้บริหารกทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเปิดเรียนวันแรก กำชับเข้มป้องกันโควิด-19
- ☺ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 รับเปิดเรียน หลังปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเกือบ 1 เดือน
- ☺ คง 5 จุดตรวจคัดกรองการเดินทางฯ หวังลดการเคลื่อนย้ายประชาชน

ข่าวสำนัก

- ☺ กทม.เพิ่มขึ้นขั้นตอนตรวจสอบก่อนเผยแพร่ Timeline เน้นความถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ กทม. โดยสำนักงานเขตสาทร แจกความให้ตำรวจสืบสวนหาความจริงสถานที่จัดปาร์ตี้วันเกิดคิเจ
- ☺ ประเวศตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์
- ☺ มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ☺ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กำชับเทศกิจ กวดขันสถานประกอบการที่ได้รับผ่อนปรนตามประกาศ ฉบับที่ 18

(1 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี นายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรัตน์

ตามที่สำนักเทศกิจ ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และได้มอบหมายสำนักงานเขตสำรวจจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก จำนวน 171 จุด ในพื้นที่ 18 เขต ที่ไม่ขัดต่อประกาศ เพื่อพิจารณาเสนอจุดทำการค้าต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563 ครั้งที่ 6/2563 และครั้งที่ 7/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นพื้นที่ทำการค้า จำนวน 129 จุด โดยมีการควมรวมพื้นที่ทำการค้าที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหลือจำนวน 94 จุด รวมจำนวนผู้ค้าประมาณ 7,000 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ทำการค้า หากได้รับความเห็นชอบจะจัดทำประกาศ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบังคับใช้ต่อไป

สำหรับการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61-27 ม.ค. 64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 37,475 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 31,842 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 40,481,000 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-27 ม.ค. 64 สำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 430 ราย แยกเป็น ประชาชนทั่วไป 402 ราย วินจักรยานยนต์ 18 ราย แกร็บ 10 ราย ปรับเป็นเงิน 653,600 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-27 ม.ค. 64 สำนักงานเขต จัดเก็บได้ 192,328 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 50 ราย จับ-ปรับ 4,672 คดี ปรับเป็นเงิน 13,785,700 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-27 ม.ค. 64 สำนักงานเขต จัดเก็บได้ 3,295 ป้าย จับปรับ 88 คดี ปรับเป็นเงิน 138,100 บาท ด้านการดำเนินการยกขากรถยนต์บนถนนหรือในที่สาธารณะ จากการสำรวจ(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 64) มีจำนวน 860 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 803 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 65 คัน เจ้าของรถเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 738 คัน คงเหลือ จำนวน 57 คัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตตรวจตรา กวดขันสถานที่และสถานประกอบการในพื้นที่ให้ดำเนินการตามประกาศ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งอาหาร รถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการ สำหรับการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน ปัจจุบันมี จำนวน 5 จุด ซึ่งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก จึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตปฏิบัติงานตามโครงการ School Zone Safety Care บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่เขตทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย สำหรับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขึ้นบนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขัน เช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป

คณะผู้บริหารกทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเปิดเรียนวันแรก กำชับเข้มป้องกันโควิด-19

(1 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง และโรงเรียนคลองปัทมหลัก เขตประเวศ ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอนุบาล พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

โดยวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยนิคมสงเคราะห์ เขตบางเขน นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมประชาภิวัฒน์ เขตจตุจักร นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศาลเจ้า (หัวอนุกุลวิทยา) เขตบางขุนเทียน นายพลสันต์ โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน พล.ต.อ.ชินทัต มีสุข ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พล.ต.ต.อัศวชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแขม และโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม นายโกสิน เตดวงษ์ ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสุทธาราม เขตคลองสาน นางสาวอรพิน เพชรทัต ที่ปรึกษาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง และโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง นายสมศักดิ์ ชชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม และนางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสะพาน โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา และโรงเรียนวัดคลองเตย เขตคลองเตย

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง อาทิ ทำความสะอาดบริเวณอาคารและโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวจับบันได เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มาส่งบุตรหลานเข้าเรียนหลังจากหยุดเรียนชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน จำกัดจำนวนผู้ปกครองที่จะเข้ามาในโรงเรียน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ตามที่ราชการกำหนด ทำแบบประเมินความเสี่ยงในระบบ BKK COVID-19 เพราะผู้ปกครองอาจจะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวัน โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นหรือเว้นระยะการนั่ง แมตครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ การใช้ห้องน้ำ จะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนทั้งก่อนและหลังเลิกเรียน รวมถึงการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในกลุ่มของเด็กอนุบาล โดยได้เน้นย้ำให้ครูและพี่เลี้ยงช่วยกันดูแลเป็นพิเศษ ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน จัดแบ่งอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัว และของเล่นแยกกัน ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจคัดกรองบุตรหลานของตนก่อนเดินทางมาโรงเรียน หากพบบุตรหลานไม่สบายหรือมีไข้ งัดพาราเซตามอลมาโรงเรียน และให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ พร้อมทั้งพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรักษาต่อไป

เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 รับเปิดเรียน หลังปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเกือบ 1 เดือน

(1 ก.พ. 64) เวลา 07.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลังจากหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนศรีเยี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา ซึ่งในโอกาสนี้ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะได้เยี่ยมชมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เด็กนักเรียนเริ่มเดินเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน ตรวจดูสถานที่ประกอบปรุงอาหาร เยี่ยมชมห้องเรียนชั้นอนุบาล และสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากปิดทำการเรียนการสอนเกือบ 1 เดือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งการตรวจวัดไข้เด็ก แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา 100% กระตุ้นเตือนให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ โดยมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กระจายอยู่ทุกชั้น สำหรับการเรียนการสอนกำหนดให้แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน หากโรงเรียนไหนพื้นที่ไม่เพียงพอจะใช้วิธีสลับวันกันมาเรียน ซึ่งมีอยู่ 43 โรงเรียนที่สลับวันมาเรียน ในส่วนของเด็กอนุบาลกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยเป็นพิเศษ ที่โรงเรียนมีการจัดระบบการป้องกันทุกส่วน ทั้งฉากกัน การแบ่งของใช้และของเล่นแยกกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเฟซชีลด์ให้เด็กนักเรียนทุกคนด้วยเพื่อให้เด็กได้ใส่สลับกับการสวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่ใส่หน้ากากอนามัยนานๆ แล้วเกิดความอึดอัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน และบุคลากรต่างๆ อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวของเด็กจำนวนมากก็ให้มีการงดเว้นไปก่อน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ตรวจคัดกรองบุตรหลานของตนก่อนส่งเด็กมาโรงเรียน เช่น การวัดไข้ หรือการสังเกตบุตรหลานว่ามีอาการต้องสงสัยไม่สบายหรือไม่ หากพบบุตรหลานไม่สบายหรือมีไข้ให้งดพาบุตรหลานมาโรงเรียน และให้พาบุตรหลานไปพบแพทย์ หรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานศึกษาได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียน ประกอบด้วย การคัดกรองตรวจวัดไข้ การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารให้นักเรียนใช้เวลาอดหน้ากานอนามัยน้อยที่สุด โตะอาหารต้องมีฉากกัน และเว้นระยะการนั่ง แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและปรุงสุกใหม่ การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม มีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน รวมถึงการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 แห่งพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โตะ แก้วน้ำ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันนี้ (1 ก.พ. 64) ด้วย

(พัทธนันท์...ส.ปส. รายงาน)

คง 5 จุดตรวจคัดกรองการเดินทางฯหวังลดการเคลื่อนย้ายประชาชน

(31 ม.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในภาพรวมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและสามารถติดตามควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับที่น่าพอใจ กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรยกเลิกการตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 29 ม.ค. 64 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมส่วนรวมตระหนักถึงความสำคัญของการเคลื่อนย้ายประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง (การ์ดไม่ตก) จึงให้คงตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ต่อไปอีก 5 จุด โดยประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล กอ.รมน.กทม. อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการกิจ และสำนักงานเขตต่างๆ หมุนเวียนสลับเปลี่ยนปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ดังนี้ 1.จุดถนนบรมราชชนนีบริเวณจุดตัด ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ตัด ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา 2.จุดถนนเพชรเกษมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม 3.จุดถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 4.จุดถนนเอกชัยบางบอนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารี เขตบางบอน และ 5.จุดถนนบางนา-ตราดบริเวณหน้าครัวเจ๊อ เขตบางนา ทั้งนี้ให้เริ่มปฏิบัติการกิจตั้งแต่ วันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

กทม.เพิ่มขึ้นตอนตรวจสอบกอนเผยแพร่ Timeline เน้นความถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา

นางป่านฤดี โมนิมายพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจะใช้ข้อมูลจากสถานพยาบาล ประกอบจากการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อและจากข้อมูลการสอบสวนโรค แล้วจัดทำเป็นชุดข้อมูล เพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณา แล้วจึงจัดทำเป็นไทม์ไลน์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำไทม์ไลน์ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันตนเองได้ทันเวลา ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อในกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกันอย่างไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น ไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกัน หรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้ต้องจัดทำผู้สอบกอนข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและอาจไม่มีความชำนาญในพื้นที่ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการรายงานสถานที่ ดังเช่นกรณีการระบุไทม์ไลน์ถึงร้านไอศกรีม iberry ผิดสาขา โดยจากข้อมูลที่ผู้ป่วยทั้ง 2 รายแจ้งว่าไปร้านโรงสีโกษา เขตสาทร รายงานเป็นร้านโรงสีโกษา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ในครั้งที่ 1 และร้านโรงสีโกษา เขตปทุมวัน ในครั้งที่ 2 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอรับข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนกระบวนการจัดทำไทม์ไลน์ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสถานที่จากผู้ป่วยและพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และสอบถามกลับไปยังผู้ป่วยอีกครั้งก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนในครั้งต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้เข้าพื้นที่สถานประกอบการเพื่อชี้แจงมาตรการการป้องกันโรคที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าร้าน โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณผิวสัมผัส เช่น ลูกบิดห้องน้ำ ลูกบิดประตู พื้นที่นั่งทานอาหาร วันละไม่ต่ำกว่า 4 รอบ ซึ่งทางร้านอาหารได้ปิดทำความสะอาดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่แนะนำเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการตรวจหาเชื้อผู้ทำงานภายในร้านอาหารและหากพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง จะนำเข้าสู่การกักตัว เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารโรงสีโกษาทุกสาขา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการในสถานที่แห่งนั้นต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวด้วยว่ากรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด รวมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามหลัก D-M-H-T-T (D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อยๆ T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ) และหากท่านเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้แจ้งข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การสอบสวนโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถหาผู้สัมผัสเชื้อได้มากที่สุดสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้อย่างทันสถานการณ์ต่อไป

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

กทม. โดยสำนักงานเขตสาทร แจ้งความให้ตำรวจสืบสวนหาความจริงสถานที่จัดปาร์ตี้วันเกิดดีเจ

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของดาราดีเจ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณโรงแรมบันยันทรี เขตสาทร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา จึงอาศัยอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 12 มี.ค. 63 เข้าแจ้งความกล่าวโทษพร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาความจริงหากพบว่า มีหลักฐานหรือพยานยืนยันว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจริง ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยเขตฯ จะประสานความร่วมมือและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากเป็นความผิดจริง ถือว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 64

----- (อรรถจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

ประเวศตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชน ในวันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. บริเวณ ถ.อ้ออนนุช ทั้งสองฝั่ง แขวงประเวศ โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ฝาท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะ และซากรถ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสด ที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ "ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด" เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 8 ก.พ. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดปากซอย ถ.หทัยราษฎร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนหลังศูนย์การค้าหนองแขม หมู่ 2 ชุมชนแยมพกาสามัคคี หมู่ 13 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตสวนหลวง วันที่ 6 ก.พ. 64 บริเวณหมู่บ้านพกาภาค ช.พัฒนาการ 20 แยก 8 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตลาดกระบัง วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว แขวงคลองสองต้นนุ่น ถ.ราษฎร์พัฒนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลำรางหน้าวัดศรีเยี่ยม ถึงสวนอาหารเบิกไพร ถ.ศรีนครินทร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-11.00 น. วันที่ 3 ก.พ. 64 ณ วัดใหม่พิเรนทร์ วันที่ 4 ก.พ. 64 วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และวันที่ 5 ก.พ.64 วัดศรีอัมรินทร์วรวิหาร

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 6 ก.พ. 64 ณ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ซ.2 สวัสดิการ 2 แยก 10 ซ.เพชรเกษม 114 แยก 2,3,4,6 ซ.ศุภวรณ 1-2 บุญช่วย ซ.สัน ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1,2 จุดเสี่ยงข้างคลองมหาศร วันที่ 7 ก.พ. 64 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ซ.4 อุปีเอ็ม ใต้สะพาน สาย 3 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ซ.เพชรเกษม 79 แยก 10 ชุมชนหลังศูนย์การค้าหนองแขม หมู่ 2 ชุมชนแย้มผกาสามัคคี หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1-6-8 ซ.เพชรเกษม 110/2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 3 ก.พ. 64 ณ มัสยิดกมลาลูอิสลาม ถ.อ่อนนุช สะพานลอยเทศบาลโกโลดส์อ่อนนุช 80 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (ฟรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พัฒนาใหม่ ถึงหน้าร้านอาหารเกี่ยวพระรามเก้า ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถยนต์คาร์เซอร์วิส ถึงหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง วันที่ 6 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. สะพานลอยบริเวณทางรถไฟเขตโนลลาดกระบัง และสะพานลอยบริเวณหน้าคณะครุศาสตร์

เขตมีนบุรี วันที่ 3-6 ก.พ. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.รามคำแหง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต)

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 3 ก.พ. 64 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ วัดตะกล้า และมัสยิดอัลฮาวี จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)